



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนקה
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนקה อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนקה อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ คือ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนקה อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
๐๐๑	นางสาวอิสริยาภรณ์ พรหมนาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน	กองคลัง องค์การบริหาร ส่วนตำบลสร้าง นקה	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนקה จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชลิต เฟื่องฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนקה